

CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
CỘNG VĂN ĐẾN
Số: 1.584
Ngày: 6 tháng 7 năm 2015

BỘ TÀI CHÍNH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8854/BTC-NSNN
V/v ban hành Thông tư hướng dẫn
quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG VĂN ĐẾN
Số: 2452

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

TRUNG ƯƠNG
CỘNG VĂN ĐẾN
Số: 4620
Ngày: 03/7/2015

Trả lời văn bản số 4129/VPCP-KTTH ngày 04/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại văn bản số 64/TWPCTT ngày 26/5/2015); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về Quy định thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, đến nay đã có nhiều địa phương triển khai thực hiện. Theo đó, Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do UBND cấp tỉnh quản lý; cơ quan quản lý Quỹ đặt tại Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước; tổ chức, bộ máy hoạt động của Quỹ thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm nên không có phát sinh chi thường xuyên cho các hoạt động của cơ quan quản lý Quỹ; chi thù lao cho công tác thu chủ yếu phát sinh ở cấp xã, phường; cấp huyện và cấp tỉnh do thực hiện chế độ kiêm nhiệm nên không phát sinh khoản chi này. Các khoản đóng góp của các đối tượng theo qui định được thực hiện ở cơ sở; theo đó, Thủ trưởng tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức thu theo thông báo của Phòng Tài chính-kế hoạch hoặc Phòng Nông nghiệp huyện và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ mở ở Kho bạc nhà nước. Qua trao đổi với một số địa phương, việc thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP nêu trên chưa phát sinh khó khăn, bất cập. Vì vậy, đề nghị không cần thiết phải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện (Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ban hành qui chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng chống lụt, bão của địa phương cũng không ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện).

2. Theo qui định tại Điều 17, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về Quy định thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị định (không giao các Bộ hướng dẫn thực hiện); mặt khác đến nay Nghị định đã ban hành được 8 tháng, các

địa phương đã và đang thực hiện ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai; đồng thời Bộ Tài chính chưa nhận được những kiến nghị của địa phương về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thành lập và hoạt động của Quỹ. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ không cần thiết giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Trường hợp, các địa phương có vướng mắc thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan nào, thì Bộ, cơ quan đó có văn bản trả lời. Do Nghị định số 94/2014/NĐ-CP nêu trên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành nên trường hợp nhất thiết phải ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan để ban hành theo qui trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận.

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Vụ HCSN;
- Vụ TCNH;
- Lưu VT, NSNN. 9



KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN